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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าร่วม 12 คน อยู่ใน
ห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - ในวันนี้มีประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 1 คน คือนางนฐมน สิทธิพรม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ซึ่งได้สำเนา
แจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2565  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  

 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
(รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ด้วยความ
รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเชิญอภิปรายซักถามรายละเอียดต่างๆ ได้ก่อนจะลงมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

 - เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด 
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นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน  
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ตามท่ีท่านประธานสภาฯได้มีหนังสือเรียกประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตาม
มติของที่ประชุมในการกำหนดประชุม  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

แต่ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที ่ประชุมสภา
ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืน
กล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 67 ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกิน
สมควรแก่เรื่องและยังมีผู้อ่ืนประสงค์จะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้
นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้เมื่อได้อภิปรายมาครบสิบนาทีแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมเอ้ืออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอยฮาง จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยฮางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก 
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ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,778,055.82 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,331,192.99 บาท 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,164,993.92 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 
โครงการ รวม 2,500.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 
8,897.34 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    2.1 รายรับจริง จำนวน 32,182,961.74 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จำนวน 77,535.24 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 81,503.80 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 433,674.63 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน  10,172.09 บาท 

หมวดรายได้จากทุน      จำนวน     0.00  บาท 

หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 16,403,635.02 บาท 

หมวดเงินอุดหนุน   จำนวน 15,176,440.96 บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 181,992.00 บาท 

    2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 26,056,960.56 บาท ประกอบด้วย 

 งบกลาง     จำนวน   7,149,627.51 บาท 

 งบบุคลากร    จำนวน 12,003,744.00 บาท 

งบดำเนินงาน    จำนวน   5,096,542.68 บาท 

 



๖ 
 

 

 

งบลงทุน     จำนวน      341,880.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน    จำนวน   1,454,166.37 บาท 

งบรายจ่ายอื่น    จำนวน        11,000.00 บาท 

    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใช้โดยระบุวัตรุประสงค ์ 

จำนวน 193,417.00 บาท 

    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท 

    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลดอยฮาง 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

ประเภทการรายรับรวมทั้งสิ้น  36,860,000.00  บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร     รวม 427,000.00 บาท 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จำนวน 400,000.00 บาท 

ภาษีป้าย     จำนวน   27,000.00 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม   39,200.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา  จำนวน      1,400.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง จำนวน    3,600.00 บาท 

สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์  จำนวน       500.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ    จำนวน  10,000.00 บาท 

ค่าปรับการผิดสัญญา    จำนวน   10,000.00 บาท 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น จำนวน  13,700.00 บาท 

อันตรายต่อสุขภาพ 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม 870,706.00 บาท 

ดอกเบี้ย      จำนวน 200,000.00 บาท 

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ    จำนวน 670,706.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม   25,000.00 บาท 

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง   จำนวน   10,000.00 บาท 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    จำนวน   15,000.00 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 16,441,294.00 บาท 

ภาษีรถยนต์     จำนวน    800,000.00 บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ  จำนวน 8,000,000.00 บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  จำนวน 2,165,000.00 บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จำนวน      90,000.00 บาท 

ภาษีสรรพสามิต     จำนวน 4,200,000.00 บาท 

ค่าภาคหลวงแร่     จำนวน      40,000.00 บาท 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จำนวน      35,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จำนวน 1,111,294.00 บาท 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุน    รวม 19,056,800.00 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน 19,056,800.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

      ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    เทศบาลตำบลดอยฮาง 
                        อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  
 1. รายรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร 77,535.24 230,000.00 427,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

81,503.80 39,200.00 39,200.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 433,674.63 880,000.00 870,706.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 10,172.09 25,000.00 25,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 602,885.76 1,174,200.00 1,361,906.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 16,403,635.02 16,629,000.00 16,441,294.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,403,635.02 16,629,000.00 16,441,294.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,176,440.96 15,196,800.00 19,056,800.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,176,440.96 15,196,800.00 19,056,800.00 

รวม 32,182,961.74 33,000,000.00 36,860,000.00 
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    คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      เทศบาลตำบลดอยฮาง 
                   อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  
          2.รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
 งบกลาง 7,149,627.51 8,017,441.00 8,918,600.00 
 งบบุคลากร 12,003,744.00 14,814,900.00 15,638,548.00 
 งบดำเนินงาน 5,096,542.68 5,863,259.00 6,794,282.00 
 งบลงทุน 341,880.00 2,594,400.00 3,700,570.00 

 งบเงินอุดหนุน 1,454,166.37 1,699,000.00 1,797,000.00 
 งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00 11,0000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,056,960.56 33,000,000.00 36,860,000.00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

    ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารทั่วไป 12,796,150 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 536,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 8,395,210 

 แผนงานสาธารณสุข 444,200 

 แผนงานเคหะและชุมชน 2,547,240 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 91,000 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 370,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,761,000 
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ด้านการดำเนินงานอื่น  

 แผนงานงบกลาง 8,918,600 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,860,000 

  

 - เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางที่ได้ดำเนินการ
ตามแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางตลอดปีงบประมาณ 2566 จึงขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อให้สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮางพิจารณาเห็นชอบหลักการจึงขอนำเรียนต่อประธานสภาและ
สมาชิกสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ประธานสภาฯ - ขอสอบถาม ผู้อำนวยการกองคลัง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย หน้าที่ 2 มีวิธีการคิดอย่างไรถึงได้ตั้งไว้ 28,500.- บาท 

นางสุรัชชาฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                              
ดิฉันนางสุรัชชา ลื้อยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง   เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามหนังสือสั่งการให้หักในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริง ไม่รวม
เงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา ในปี 2564 รับจริง 17,006,521.-บาท จะได้ 
28,400.- บาท แต่ตั ้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 28,500.- บาท  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 

นายบุญเลิศ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอสอบถามหน้าที่ 10 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 25,000. บาท ผมทราบว่าเป็นคดี ที่
จะต้องชดใช้ให้เขา กระผมอยากทราบว่าเป็นเกี่ยวกับคดีอะไร  

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดช่วยชี้แจง 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                              
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัด   ตามข้อสงสัยของ ท่าน สท. บุญเลิศ 
ในหน้า 10 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 25,000.-บาท ตามหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอนำ
เรียนว่า คดีตรงนี้ยังไม่มีแต่เพ่ือเป็นการคาดการณ์ในวันข้างหน้าหากเกิดคดีละเมิดต่างๆ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ประชาชน หรือทำให้องค์กรได้รับความเสียหายต่างๆ ที่เป็นคดีตาม
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คำสั่งของศาลปกครองที่ต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เราก็จะนำเงินในส่วนนี้ไปชดใช้ 
หากเราไม่ตั้งไว้ก็จะไม่มีหัวข้อในส่วนนี้ หากไม่ตั้งไว้ในเทศฯก็จะไม่มีเงินชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได้ จึงได้ตั้งไว้เพื่อรองรับในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในภายข้างหน้า ขออนุญาตนำเรียน
ในที่ประชุมทราบครับ 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน  
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ตามที่ ท่านบุญเลิศ นุ่มวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอย
ฮาง เขต 1 ได้อภิปราย ในร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ในหน้าที่ 10 รายการค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ที่ตั ้งไว้ 
25,000.-บาท ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เรื่องค่าสินไหม
ทดแทน มีแนวทางในการจัดทำเป็นไปตามหนังสือที่ได้อ้างเก่ียวกับซักซ้อมแนวทางการจัด
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งแต่ละปีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แนวทางในการจัดทำวิธีงบประมาณเป็นไปตามหนังสือที่อ้าง ในส่วนของ
รายละเอียดรายการค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ถ้าเทียบเทียมให้ที่ประชุม
ทราบ เช่น จะมีการตั ้งเกี ่ยวกับงบประมาณไว้สำหรับการเลือกตั ้งไม่ว่าจะเป็นก าร
เลือกจตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ซึ่งอาจจะมีผลที่จะต้องเอาตั้งไว้ เป็นการตั้งไว้เผื่อว่าจะ
มีการดำเนินการดังกล่าว เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 
ซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าในส่วนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะไปถูกดำเนินการทางคดี 
ซ่ึงแปลได้ 2 ทาง คือ  

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกดำเนินคดี แต่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทำไปโดยหน้าที่ เช่น ถูก
มอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยขณะที่นำยานพาหนะไป 
ปรากฏว่าอาจจะมีในส่วนของชาวบ้านโดยความไม่ตั้งใจ อาจจะเป็นมุมอับ
หรือการที่วิ่งหรือเดินไปตัดหน้ารถ และข้าราชการผู้นั้น จากคณะกรรมสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฎว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ได้มีความผิด แต่ในส่วนของความ
รับผิดชอบที่เกี ่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะต้องไปรับผิดชอบต่อ
ประชาชนคนนั ้น จำเป็นจะต้องชดใช้ให้ ดังนั ้นในเมื ่อคณะกรรมสอบ
ข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วว่าข้าราชการผู้นั ้นมิได้ทำไปโดยประมาทเลินเล่อ
และการไปปฏิบัติหน้าที ่ ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย คือได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ แต่ในส่วนของความรับผิดชอบ 
เช่น ค่าสินไหมทดแทน ในเรื ่องของค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ซึ่ง
ชาวบ้านคนนั้นอาจจะมิสามารถเบิกจากรายการอื่นได้ ก็สามารถเบิกจาก
รายการนี้ได้  

2. ถ้าข้าราชการผู้นั้นถูกมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ และออกไปโดยการ
ประมาทเลินเล่อ จำเป็นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนหรือ
ทรัพย์สินที่ถูกกระทำเสียหายโดยข้าราชการผู้นั้น เบื้องต้นการจ่ายสินไหม
ทดแทน หน ่วยงานจะเป ็นผ ู ้ดำเน ินการออกให ้และต ้องมาแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นทำไปโดยการ
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ประมาทเลินเล่อหรืออาจจะนำยานพาหนะออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่
หน่วยงานเป็นผู ้ร ับผิดชอบต้องจ่ายไปก่อน เมื ่อหน่วยงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฎว่าข้าราชการผู้นั้นประมาทเลินเล่อ ก็ต้องมาบังคับฟ้องเอา
กับข้าราชการคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถามว่างบ 25,000.- บาท มันเป็น
ประมาณการซึ่งอาจจะไม่เกิดหรือเกิดขึ้นซึ่งมูลค่าในส่วนนี้ไม่สามารถทราบ
ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาหรือว่าคดีที่ได้จบสิ้นไป ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่
แล้ว ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมทราบครับ 

นายบุญเลิศฯ - ต้องขอขอบคุณท่านที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้  

- ขอสอบถามหน้าที่ 66 แผนงานสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
จำนวน 40,000.- บาท งานสาธารณสุขอ่ืนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2 ซึ่งยอดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 80,000.- บาท แต่ในร่าง
เทศบัญญัติฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท ขอทราบรายละเอียดด้วย รวมทั้งโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งานสาธารณสุขอื่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่ 73 ลำดับที ่ 1 ซึ ่งยอดที่ตั ้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นฯ 
60,000.- บาท แต่ตั้งในร่างเทศบัญญัติฯ 30,000.- บาท 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดช่วยชี้แจงรายละเอียด 

นายอินทรฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ร่างเทศบัญญัติ แผนงาน
สาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการและ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาและเคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายโครงการ 
ซึ่งเป็นการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลดอยฮาง เช่น กันครับเหมือนกับโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในเรื่องของงบประมาณซึ่งเข้าใจว่า
สมาชิกสภาฯ ยกงบประมาณตัวนี้กับเรื ่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการที ่เสนอไปมันเป็นการประมาณการไว้ซึ ่งจะประมาณการโครงการป้องกัน
โรคติดต่อ ตั้งไว้ 80,000.- บาท  และโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ตั้งไว้ 60,000.-บาท แต่
ขั้นตอนการตราในร่างเทศบัญญัติ เนื่องด้วยงบประมาณที่เกินและมีงบประมาณที่ต้องใช้
สอยในส่วนอื่นที่เสนอเข้ามามาก ดังนั้นได้มีการหารือกันและเทียบเทียมกับปีที่ผ่านมา
เพราะว่างบปี 2565 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ใช้งบประมาณ 30,000.-
บาท ในส่วนปี 2566 ตั้งไว้ 40,000.- บาท ซึ่งจะตั้งเพิ่มจากปีที่แล้ว ส่วนโครงการสตัว์
ปลอดโรคฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เท่าเดิม ซึ่งในแผนฯจริงเป็นการประมาณการไว้ในแผน 
แต่ที่เทียบเทียมกับการใช้จริงแล้ว ณ จุดนี้ เรายังมี เช่น โครงการป้องกันโรคติดต่อ เรายัง
มีงบประมาณส่วนอื่น เช่น งบประมาณจาก สปสช. ซึ่งเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลดอยฮาง จะมีส่วนที่นำมาใช้ในกรณีเกิดโรคติดต่อและเหตุฉุกเฉินในกรณี
การเกิดโรค ดังนั้นได้พิจารณาดูแล้วว่างบประมาณในปีที่ผ่านมาเพียงพอสำหรับการใช้ 
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 เนื่องด้วยมีข้อจำกัดในเรื ่องของงบประมาณของตำบลเราด้วย ขออนุญาตนำเรียนที่
ประชุมทราบครับ 

นายบุญเลิศ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต่อเนื่องเรื ่องของสาธารณสุข เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิด
โรคติดต่อ (โรคโควิด - 19 ) ซึ่งเราได้ซื้อถุงยังชีพไปแจกให้ชาวบ้านที่ติดเชื้อโควิด ได้ใช้
งบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ - มอบปลัดเทศบาลช่วยชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอนำเรียนเรื่องของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ แนวทาง
ในการปฏิบัติ มีแนวทางที่ชัดเจน กระผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจะเป็นผู้แจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลตำบลดอยฮาง นำเสนอรายละเอียดที ่จะต้องนำไป
ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นรายรับ - รายจ่าย ให้กับนายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีจะเป็นผู้
พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่และเห็นชอบตามระเบียบ เสร็จแล้วจะทำเป็นญัตติเพื่อเสนอ
ท่านประธานสภาฯ ในส่วนของหลักการในการจัดตั้งในเรื่องรายรับ - รายจ่าย ในเรื่องของ
รายรับ จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายรับที่จัดเก็บเอง และรายรับที่หน่วยงานอื่นหรือ
หน่วยงานของจัดเก็บให้ ซึ ่งในส่วนนี้หมายถึงเงินรายได้ ส่วนที่ 2 รายรับประเภทเงิน
อุดหนุน ซึ่งเงินอุดหนุนแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนตามภาระถ่าย
โอน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือในส่วนของอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ค่ารายหัวเด็ก หรือในส่วนของโครงการที่ระบุชัดเจน ว่าจะต้องตั้งไว้ตามหนังสือ
สั่งการ อาทิ เช่น ในส่วนของโครงการพระราชดำริ ของเจ้าฟ้าฯ ในส่วนนี้ก็ต้องตั้งไว้ตาม
หนังสือสั่งการ 2. เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ คือเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่
จะนำไปใช้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แนวทางการจัดตั้งให้ใกล้เคียงใน
เรื่องของรายรับที่มาจัดเก็บเอง เช่น ภาษี ก็ดูแนวทางในปีที่ผ่านมา ในปีปัจจุบันยังไม่หมด
ปีงบประมาณ 2565 ซึ ่งเป็นการประมาณการ ฉะนั ้นข้อสังเกต คือร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ซึ่งไม่สามารถระบุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ หลักการตั้งในเรื่องของรายรับ จะ
เอาใกล้เคียงหรือคาดว่าน่าจะเข้ามาในเรื่องของรายรับ ซึ่งดูจากสถิติในปีที่ผ่านมาจาก
เอกสาร ปี 63 ,64 , 65 และคาดว่าเป็นไปตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
สำนักงบประมาณ ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และกระผม 
ได้เข้าร่วมประชุมสันนิบาต ก็มีการคาดกันว่าในปี 2566 รัฐบาลจะจัดสรรเงินให้ ในรูป
ของไม่ว่าจะเป็นรายได้ เงินอุดหนุน และรายได้เกี่ยวกับภาษี เพิ่มขึ้น 3 - 5  เปอร์เซ็นต์ 
ฉะนั้นทุกท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะตั้งขึ ้นตามแนวทางหรือเป็นไปตามความจำเป็นที่ต้อง
ตั้งขึ้นในส่วนของพื้นที่แต่ไม่ใช้ว่ารายรับของเราอยู่ที่ 100.- บาท ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
หรือปกติเราได้ประมาณ 32,000,00.- บาท ถึง 33,000,000.- บาท แล้วเราไปตั้งไว้ 
10,000,000.-บาท นี้เป็นการตั้งไว้ที่ไม่ใกล้เคียงตามหนังสือสั่งการ ในส่วนเรื่องของ
รายจ่ายในการตั้งงบประมาณ 1. ตั้งตามภาระผูกพันที่จำเป็นจะต้องจ่ายตามกฎหมาย 
อาทิ เช่น เรื ่องของการสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , การสมทบเบี้ย
ประกันสังคม , การตั้งเบี้ยยังชีพ ต่างๆ ซึ่งเป็นจำนวนเงินพอสมควร สิบกว่าล้านบาท  
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จำเป็นจะต้องตั้งตามข้อเท็จจริงไม่สามารถจะตั้งไว้ เช่น ผู้สูงอายุมี 1,000 คน เราแอบไป
ตั้งไว้ 2,000 คน เพื่อจะนำเงินของผู้สูงอายุมาใช้ มันเป็นไปไม่ได้ เพราะจะต้องมีการ
รายงานเข้าสู่ระบบเพราะตอนนี้การจ่ายเงินไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด จ่ายเพียงบางส่วน 
กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายให้ ดังนั้นในเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่าย 1. ตามข้อ
ผูกพัน 2. ตามหน้าที่ตามสิทธิ อาทิ เช่น ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ของข้าราชการทุกคน ตรงนี้เป็นสิทธิ และรวมถึงสวัสดิการอื่น คือสิทธิที่กฎหมายให้ถ้าเข่า
ได้รับสิทธินั้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ ถ้าได้รับอนุมัติเขามี
สิทธิ ส่วนแนวทางในการจัดทำ 1. นำมาจากแผนพัฒนาฯ ในเรื่องของการทำแผนพัฒนาฯ 
มีประมาณการทำแผนฯที่ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าต้องทำ 2. ถ้าเป็นเรื่องของที่จะเอามาตั้งใน
ส่วนของทางพื้นที่ก็ต้องมาประชาคมหมู่บ้าน  เข้าสู่คณะกรรมการจัดทำแผน สุดท้ายคือ
การประชุมประชาคมระดับตำบล คราวนี้มาถึงระดับตำบลถ้าท่านสังเกตุ ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการไม่ว ่าจะเป็นระดับประชาคมตำบล หรือคณะกรรมการพัฒนาแผน 
สนับสนุนแผน บางครั้งเราไม่อาจจะใช้ความแม่นหรือการตั้งงบประมาณที่ต้องตรง เพราะ
มีการเสนอกันขึ้นมาแล้วก็ออกมาในภาพรวมหรือว่าคำตอบในมติที่ประชุมว่าเห็นควรเอา
งบเอาเท่านี้เท่านั้นในการตั้ง พอมาถึงการจัดทำร่างงบประมาณ 1. ต้องนำจากแผน ใน
แผนตั้งไว้ 80,000.-บาท แต่จัดทำร่างงบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท มันรวมถึง
โครงการอื่นด้วย โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน บางครั้งเรารู้อยู่ว่าที่จริงพูดถึงงบประมาณ
ของเทศบาลดอยฮาง โดยประมาณถ้าเป็นร่างที่เป็นเทศบัญญัติ ก็ คือ ค่าเฉลี่ยที่เป็น
โครงการประเภทก่อสร้าง เฉลี่ยประมาณ 300,000.- กว่าบาท แต่ที่ผ่านมาได้หารือกัน
ว่าให้เป็นไปตามจำนวนประชากร ซึ่ง จำนวนประชากรในปีนี้ลดลงไปจากปีที่ผ่านมา ปีที่
ผ่านมา 5,100 คน  ปัจจุบันเหลือ 5,059 คน ฉะนั้นในเรื่องของความต่างจากปี 2565 
ในเรื่องของงบประมาณแทบไม่ต่างกันเลย แต่มันไม่ตรงกันแน่นอน เพราะการตัดตัวเลข
อาจมีเศษสตางค์ เศษ บาท สองบาท เราจะตัดเต็มจำนวน เช่น หมู่ที่ 9 เฉลี่ยแล้วอาจจะ
เป็น 301,551.- บาท เราก็จะตัด ให้เป็นจำนวนเต็ม คือ 300,000.-บาทถ้วน หรือ 
หรือเพิ่มเป็น 301,000.-บาท ทั้งนี้จะดูความเหมาะสมและความจำเป็น เช่น ถ้าเกิดทำ
โครงการของ หมู่ที่ 9 ไปแล้วปรากฏว่าของถนน ถนนเส้นนี้ถ้าทำจนสุดระยะทางซึ่งมี
ประมาณ 100 เมตร ทำเสร็จ ปรากฏว่าต้องใช้งบ 315,000.-บาท แต่งบของหมู่ที่ 9 
ได้แค่ 300,000.-บาท มันเกิน 15,000.-บาท ดูแล้วถ้าไม่ให้หมดชาวบ้านจะว่าอย่างไร 
เหลือประมาณ 3 - 5 เมตร ตรงนี้มันเป็นความเหมาะสม คือเรื่องท่ีผู้บริหารดูแล้วให้ทำให้
ส ุดก็ว ่ากันไป เพราะหลักการตั ้งงบประมาณไว้ในแผน เขาบอกเพียงแค่ว ่าให้ตั้ง
งบประมาณไว้ ให้ตั้งรายละเอียดไว้ ให้ตั้งโครงการไว้ ส่วนการนำไปใช้นั้นถ้าเป็นการตั้งไว้ 
เช่นการตั้งไว้ 80,000.-บาท แต่คุณใช้ไม่เกิน โดยเหตุผลความจำเป็น เช่น ดูจากสถิติ ดู
จากงบประมาณที่มีจำกัด และมีทิศทางท่ีจะสามารถนำงบประมาณจากส่วนอื่นมาเพ่ิมเติม
ได้ แล้วมันไม่เกินก็สามารถตั้งได้ แต่ถ้าตั้งเกิน เกินโดยไม่น่าเกลียด เช่น จาก 60,000.-
บาท เป็น 70,000.-บาท แต่มีโครงการรองรับอยู่ก็สามารถทำได้ แต่ถ้ามีแค่ 60,000.-
บาท แต่ไปตั้งไว้ 6,000,000.- บาท 10,000,000.-บาท อันนี้คือเข้ามาแก้ไขในส่วน
ของตัวเลขซึ่งอำนาจการแก้ไขก็ต้องว่ากันอีกมันเป็นเรื่องที่มีระเบียบเฉพาะ เช่น กิจกรรม
บางอย่างการจัดซื้อวัสดุบางอย่าง บางอันมีในแผน ซึ่งตรงนี้มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน 



๑๕ 
 

 

 

ครุภัณฑ์ บางอย่างที่ทำไปเพื่อการบริการสาธารณะจำเป็นต้องอยู่ในแผน  การบรรเทา
สาธารณะถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย โครงการ
พระราชดำริ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน เป็นอำนาจของผู้บริหารตามข้อ 2/2 ของระเบียบ
ว่าด้วยการจัดทำแผนฉบับล่าสุดหรือการแก้ไขในปี พ.ศ. ซึ่งท่านนายกสามารถที่จะแก้ไข
แผนได้ถ้าเกิดมีโครงการนั้นเพียงแต่มีไม่ตรงถ้าผ่านอำนาจของนายกฯได้ อันนี้ก็ว่าไปด้วย
เรื่องของระเบียบเฉพาะของแต่ละกิจกรรม แต่ละโครงการแต่ละวัสดุบางตัว ในเรื่องของ
การแจกถุงยังชีพให้ผู ้ที ่ติดโควิดในปีที่ผ่านมา ต้องขอนำเรียนว่า โควิด ที่ผ่านมาของ
เทศบาลตำบลดอยฮางไม่ได้ทำผิดระเบียบ ท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ดำเนินการตามระเบียบทุกอย่างและระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเริ่มตั้งแตป่ี 
62 ,63 ,64 และมาถึงปัจจุบัน ต้องดูห้วงระยะเวลาซึ่งหลายๆท้องถิ่นไม่มีใครแจกถุงยัง
ชีพแล้ว เพราะบางอย่างบางเรื่องที่ออกมา มันไม่ใช่เรื่องของโรคที่ระบุเหมือนตอนเริ่มที่
จำเป็นจะต้องช่วยเหลือ ซึ่งตั ้งแต่เทศบาลลงไปช่วยเหลือ จะมีเรื ่องของการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องตัวเงิน ความช่วยเหลือของการแจกของสาธารณูปโภค น้ำ อาหาร จนถึง
การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องนี้ การทำงานควบคู่กับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น 
รพ.สต.ดอยฮาง ฝ่ายทางปกครองซึ่งเป็นคณะกรรม อสม. ซึ่งทุกๆครั้งท่ีได้รับการแจ้ง และ
ผู้ที ่จะได้รับถุงยังชีพต้องเป็นผู้ที ่ได้รับการกักตัวและมีหนังสือกักตัวจากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตามกฎหมายสาธารณสุข และทุกครั้งผู้กักตัวต้องร้องขอถุงยังชีพ ตอนแรกไม่
มีหนังสือร้องขอ ต่อมาภายหลังเรายกเลิกไปใช้แค่ในส่วนของหนังสือควบคุมตัวและบาง
ท่านได้รับหนังสือควบคุมตัวมิประสงค์จะรับถุงยังชีพก็มี ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นไปได้ที่
ไม่ได้รับถุงยังชีพ แต่ถ้ามีการแจ้งเข้ามาเราจะดำเนินการเพราะว่าเราทำงานเรามีภาคี
เครือข่าย ฉะนั้นขอนำเรียนว่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับแจกถุงยังชีพมีเพิ่ม 2 
ส่วน โรคตัวนี้ถือว่าเป็นประกาศภัยพิบัติตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ใช้เงินส่วนกลาง งบสำรองจ่าย
ได้ในการช่วยเหลือ การซื้อวัสดุบางอย่างอาจจะใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของนายกเลยไม่จำเป็นต้องมีการประชุม ในส่วนของ
การตั้งงบประมาณตรงนี้มีที่มาที่ไปตามที่ได้นำเรียนและในส่วนเรื่องขอถุงยังชีพ ขอนำ
เรียนว่าที่ผ่านมาเราได้ดูแลอย่างทั่วถึงในส่วนที่ตกหล่นคิดว่าอาจจะมาจากการไม่ได้แจ้ง
ให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แม้กระท่ัง สมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้รับการแต่ตั้งจากนายอำเภอ ให้
เป็นคณะกรรมการควบคุมโควิดในส่วนของหมู่บ้าน ฉะนั้นคือเครือข่ายภาคีที่จะต้องแจ้ง
เข้ามา  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นโครงการที่ดี แต่ ตั้ง
ไว้แค่ 500 บาท ซึ่งมันน้อยไป 

 - หน้า 83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ตั้งไว้ 200,000.-บาท ประมาณการ
น่าจะตัด 4 ครั้ง ครั้งละ 50,000.-บาท คิดว่ามันน้อยครั้งไป แล้วจะมีการเปิดประเทศ
แล้วมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีก ขอฝากไว้ไปพิจารณาด้วย 

 - หน้า 84 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการเทศบาลตำบลดอยฮางรวมใจ
ต้านภัยหนาวเพ่ือพ่ีน้องชาวดอยฮาง ตั้งไว้ 1,000.- บาท ตำบลดอยฮางทั้งตำบลทำไมตั้ง
ไว้น้อย ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 
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นายกเทศมนตรีฯ - มอบปลัดเทศบาลช่วยชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในหน้าที่ 84 เรื่องแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการเทศบาลตำบลดอยฮางรวมใจต้านภัยหนาวเพ่ือพ่ีน้องชาวดอยฮาง ตั้งไว้ 1,000.- 
บาท ในเรื่องดังกล่าวในการดำเนินการจะร่วมกับเขตประสานปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูงเขตที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการสงเคราะห์การช่วยเหลือเทศบาลจะทำงาน
ร่วมกันกับเขตประสานปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที ่สูงเขตที่ 3 เรื ่องงบที่ตั ้งไว้ 
1,000.-บาท ไม่ใช่การจัดซื้อเครื่องกันหนาว แต่จะเป็นในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
ของการพิจารณาว่าใครบ้างที่จัดว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือว่าในเรื่องของการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ในส่วนของเทศบาลจะจัดตั้งไว้อีกส่วน ซึ่งจะเป็นโครงการรายจ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งตั้งไว้ 30,000.-บาท 
ในส่วนการช่วยเหลือของประชาชนในเรื่องของภัยหนาวหลักเกณฑ์การพิจารณาอุณหภูมิ
จะต้องต่ำกว่า 8 องศา ติดต่อกัน 3 วัน ถ้าอากาศหนาวต่ำกว่า 8 องศา ติดต่อกัน 3 วัน 
นายกฯสามารถอนุมัติดำเนินการโดยใช้เงินสำรองรายจ่ายได้ เพราะถือว่าเป็นภัยพิบัติ 
ถึงแม้ว่าผู้ว่าราชการจะไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ทำได้ แต่ในส่วนของงบประมาณอีก
ตัวหนึ่งที่ได้นำเรียนว่าได้ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในภาคร่วม รวมถึงเรื่องของ
ภัยหนาวได ้แต ่ม ีข ้อแม้ว ่า งบตัวน ี ้จะใช้ได ้ก ็ต ่อเม ื ่อต้องเข ้า ส ู ่การพิจารณาของ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้น  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ หน้าที่ 87 งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 170,000.-
บาท ซึ่งที่ผ่านมามีการตั้งในส่วนกีฬาสีหมู่บ้าน  กีฬาตำบล กีฬาเยาวชน กีฬาโรงเรียน แต่
ปีนี้ ตั้งไว้ 3 โครงการ  

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดอยฮางเพื ่อสร้างความสมานฉันท์ 
จำนวน 120,000.-บาท  

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง จำนวน 
10,000.-บาท 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยฮาง  จำนวน  40,000.-บาท 
 
กระผมมีข้อสงสัยโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดอยฮางฯ ที่ตั้งไว้อยาก

ทราบว่ามันจะพอหรือเปล่า ของหมู่บ้านก็ 80,000.-บาทแล้ว แล้วที่เหลือ 40,000.-
บาท จะมาจัดกีฬาตำบลมันจะพอหรือไม่ ขอช่วยชี้แจงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ - มอบผู้อำนวยการกองการศึกษาช่วยชี้แจงรายละเอียด 

 

ประธานสภาฯ  - เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นายธนวัฒน์ฯ   - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ป ร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก ท ่ านปล ั ด  และผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมประช ุ มท ุ กท ่ าน                      
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กระผมนายธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช   ผู้อำนวยการกองการศึกษา โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนตำบลดอยฮางเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ จำนวน 120,000.-บาท เป็นการ
จัดการแข่งขันกีฬาในตำบล เกี่ยวกับของหมู่บ้านที่ผ่านมาที่ตั้งไว้ หมู่ละ 10,000.-บาท 
ซึ ่งที ่ตั ้งโครงการฯ 120,000.-บาท เป็นของทั ้งตำบล ไม่น่าจะใช่ของหมู ่บ้าน ใน
โครงการฯที่ตั้งไว้ 120,000.-บาท จะเป็นการเอาแต่ละหมู่บ้านแข่งขันกีฬากัน โดยจะมี
กีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาสากล จะจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงหน้าหนาว สนามกีฬาภายในตำบล 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านรองสัญญา ปัญญาบุญ 

นายสัญญาฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสัญญา  ปัญญาบุญ  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ขออนุญาตใน
ส่วนของงานกีฬาตามที่ทุกๆปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ถ้าหาก
ปีนี้เราจะจัดกีฬาตำบล เราสามารถโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากงบอื่นได้  เราก็สามารถ
ทำได้ หากจะมีการจัดเราก็มาปรึกษาหารือกันอีกทีได้ ซึ่งคิดว่างบประมาณท่ีตั้งไว้มันคงไม่
พอ 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติม ในการตั้งงบงานกีฬาและนันทนาการ 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาการตั้งงบถือว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของทางผู้บริหารหรือว่าสภาฯ หรือพ้ืนที่
ของแต่ละยุค ในส่วนประเด็นที่ว่างบที่ตั้งไว้พอหรือไม่พอนั้นขึ้นอยู่กับว่าในหลายๆเรื่อง 
โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ ถ้าเทียบกับการแข่งขันกีฬาประชาชนในปีปัจจุบันที่ตั้ง
ไว้ 80,000.-บาท แต่ไม่ได้ตั้งงบให้หมู่บ้านละ 10,000.-บาท ไม่ได้ตั้งไว้สำหรับกีฬา
เยาวชนสำหรับยาเสพติด ประเด็นทั้งหมดมันมีเหตุผลอยู่ 3 ประเด็น 

1. จากการตรงประเมินของคณะกรรมการจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่
ผ่านมา ในเรื่องการตรวจ ในแผนงานการแข่งขันกีฬา ปรากฎว่ามีการตั ้งข้อ
สังเกตุว่าหมู่บ้านกับประชาชนต่างกันตรงไหน และเยาวชน แข่งแบบไหน ทำไม
ไม่เป็นโครงการเดียวกัน ต้องนำเรียนว่าได้ตอบถามข้อเท็จจริง เป็นไปตามพื้นที่
และเป็นไปความคุ้นเคยหรือแม้กระทั้งบางพ้ืนที่บ้านอยู่ห่างไกลไม่สามารถมาร่วม
ได้ ซึ่งทางกรรมการก็ถามมาว่าถ้าไม่สามารถมาร่วมได้ ทำไมไม่แยกจัดกันเอง 
ทำไมต้องมาจัดในภาคประชาชนอีก มันมองเหมือนเป็นการซับซ้อนกัน  

2. เรื่องงบประมาณมีค่อนข้างจำกัดจำเป็นจะต้องมีการลดลงไปบ้าง 
3. นายกฯและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะจัดเพราะ ณ ตอนนี้ สถานการณ์ทุก

อย่าง ถึงแม้ว่ามันจะมีแต่ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ เช่น งานที่เราจัดกันในหมู่บ้าน 
งานประเพณีต่างๆ มันหายไปหมดแล้ว เรื่องของโควิด ยกเว้นคนที่เป็นก็ไม่ต้อง
มาร่วม ฉะนั้นเลยมองว่าอยากจะจัดในภาพรวมของตำบลในครั้งนี้ แต่ถ้าก่อนจัด 
ซึ่งจะจัดปลายปี หรือต้นปี ก็ต้องมีการหารือกันอีกและเรียนเชิญฝ่ายปกครอง 
สมาชิกสภาฯ เข้ามาหารือกันว่าถ้าเกิดพื ้นที ่หรือประชาชนมีความต้องการ
เหมือนเดิม งบประมาณตรงนี้ถามว่าเพียงพอไหม ในภาพรวม ถ้าเป็นในหมู่บ้านก็
จัด เฉลี่ย บ้านละ 15,000.-บาท แต่ในส่วนนี้กีฬาที่เป็นภาพรวมของตำบลก็ไม่
ต้องจัด แต่ถ้าเกิดพ้ืนที่อยากจะจัดอีกเราต้องมาดูว่ามันซับซ้อนหรือไม่การจัดใน 
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ส่วนนี้ต้องตั้งกติกาว่าเราจะแข่งกันกี่ประเภท ฉะนั้นงบประมาณท่ีตั้งไว้ถามว่าพอ
หรือไม่ กระผมคิดว่าไม่พอครับ แต่ว่าการที่จะบอกว่าไม่พอเลย จะต้องไประบุ
กิจกรรมก่อนว่าจะแข่งกีฬาประเภทไหนบ้าง สำคัญที่สุดคือวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ดังนั้นถ้าเกิดความต้องการของพื้นที่จะกลับมาเหมือนเดิม คิดว่าในการ
แก้ไขตรงนี้สามารถแก้ไข ก็ต้องเป็นอำนาจของนายกฯเพราะเป็นรายจ่ายประจำ
เป็นค่าใช้สอยที่จะต้องไปตั้งงบประมาณใหม่หรือโอนงบประมาณเพิ่มโดยไปตัด
โครงการที่ไม่มีความจำเป็น โครงการที่อาจจะมีเงินเหลือจ่ายมาเพิ่มในส่วนนี้ ซึ่ง
เป็นทางออกหนึ่ง แต่แน่นอนครับมันต้องระบุวงเงินชัดเจนเพราะว่าได้สอบถามที่
ในประชุม บางคนว่า ตั้งไว้ 3 แสน 4 แสน มันเป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะบอกว่าเรามี
เท่านี้นะ ในเรื่องการจัดกีฬามันมีการกำหนดในการควบคุมอยู่ ดังนั้นด้วยความ
เคารพ ท่านนายกฯมีความตั้งใจที่จะจัดการกิจกรรมนี้ และในส่วนของความเป็น
ห่วงของท่านบุญเลิศ นุ่มวงศ์ ที่ท่านสอบถามมา สุดท้ายแล้วบางครั้งจำเป็นต้อง
เอางบประมาณเป็นที่ตั้งและหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเราจะจัดในรูปแบบไหน เราจะจัด
กี่ประเภทซึง่ถ้าปีนี้เราจัดให้แต่ละหมู่บ้านจะจัด ในงบบ้านละ 15,000.-บาท ซึ่ง
คิดว่าไม่พอแต่กระผมถามว่าเท่าไรถึงจะพอ หมู่ละ 30,000.-บาท ก็ไม่พอ 
เพราะว่าบางหมู ่ประชาชนเยอะ อาจจะจัดแข่งขันกีฬาไม่เหมือนกัน  ฉะนั้น
สุดท้ายต้องมีข้อจำกัดที่ชัดเจน แต่ถ้าวันข้างหน้าโดยการหารือกับทุกๆฝ่ายที่
เกี ่ยวข้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าขอจัด เพราะว่าเป็นความต้องการของพื ้นที่
ประชาชนจริงๆ กระผมคิดว่าท่านนายกฯดู แลแน่นอนครับ ท่านนายกฯสั่งการให้
สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเป็นงบใช้สอย เป็นงบรายจ่ายประจำเป็นอำนาจ
ในการโอนงบประมาณอำนาจในการตั้งรายการใหม่ขึน้อยู่กับท่านนายกฯ 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก           
ทีป่รึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ขอสอบถาม
งานด้านกีฬาของหมู่บ้านของปีที่แล้วที่ตั้งไว้ ที่ไม่ได้จัด ไม่ทราบว่างบในส่วนนั้นได้ใช้ไป
แล้วหรือยัง 

นายธนวัฒน์ฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ใช้กีฬาของปี 2565 งบยังอยู่ไม่ได้ใช้ไปไหน  

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถาม หน้า 89 โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืน
คุณค่าสู่ชุมชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับที่เคยเสนอเรื่องช่วยเหลือ
เกี่ยวกับประเพณีชนเผ่าหรือไม่ครับ และอยากทราบว่าในการช่วยเหลือประเพณีชนเผ่าจะ
เป็นแนวทางไหน คือสามารถระบุเลยได้ไหมว่า กินวอ คริสต์มาสพี่น้องอาข่า  จะสามารถ
ใช้ได้ให้อย่างไร 

นายกเทศมนตรีฯ - มอบปลัดเทศบาลช่วยชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล 
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นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ จะเป็นงบคนละส่วนกับประเพณีชนเผ่าครับ จะอยู่ใน
หน้าที่ 91 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดอยฮาง ขอนำเรียนว่าในปีที่ 2 ปีที่ 3 ในเรื่อง
ของการตั้งงบประมาณกระผมเอาตามหลักการโดยเฉพาะเงินอุดหนุนจะต้องเป็นเรื่องของ
ผู ้ที ่ขอรับเงินอุดหนุนส่งเรื ่องเข้ามาให้เทศบาลฯ เช่น กลุ ่มประชาชน หมู ่บ้าน ก็ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านทำโครงการขอรับงบ จะขอรับเท่าไร ก็ต้องกลับไปดูแผนพัฒนา
ตำบลว่ามีในแผนเทศบาลหรือไม่อย่างไร หากไม่มีก็ต้องกลับไปปรับแผนนี้คือประเด็นที่ 1 
ส่วนประเด็นที่ 2 ถ้าของบแล้วแน่นอนส่วนใหญ่ท่านนายกฯให้อยู่แล้วแต่ให้ตามที่ท่านขอ
หรือไม่ก็ต้องดูในรายละเอียดโครงสร้างของงบประมาณ เพราะหลักของเงินอุดหนุนการ
ปฏิบัติต่างๆ ตามระเบียบต่างๆ คือระเบียบของเทศบาล เพียงแต่เทศบาลไม่ได้เป็น
ผู้ดำเนินการเอง มอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นเอง ในเรื่องที่ท่านเรียนสอบถาม
ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง โครงการอะไรบ้าง ถ้าเป็นเรื่องของประเพณีของแต่ละชนเผ่า 
สามารถทำได้ แต่ก่อนจะทำทางเทศบาล ขอฝากผู้อำนวยกองการศึกษา ทำหนังสือถึง
จังหวัดเพ่ือขออนุมัติจากจังหวัด ให้ประเพณีนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นถึงจะใช้งบประมาณได้ 
เพราะประเพณีนี ้ไม่ได้เป็นประเพณีสากล อย่างเฉกเช่น ประเพณีลอยกระทง เขาก็
ประกาศให้หมด แต่ต้องทำหนังสือไปขอก่อน ฉะนั้นในตรงนี้ที่ตั้งไว้ 30,000.-บาทต้อง
ขอนำเรียนว่า เราตั้งไว้ก็เพื่อที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมาหลายๆครั้ง เลยตั้งไว้รองรับ
เพราะท่านนายกฯเองเล็งเห็นความสำคัญของทุกกลุ่มแต่บางอย่างมันไม่สามารถระบุได้ว่า
ให้หมู่ไหนเท่าไร เรื ่องนี้ยังพอมีเวลาอยู่ฉะนั้นต้องขอนำเรียนและขอความอนุเคราะห์ 
เพราะถ้าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าจะต้องมาคุยกันในงบ 30,000.-บาท มีกี่
หมู่บ้านที่จะต้องใช้อะไรได้บ้าง จะต้องใช้หลักการของเทศบาล ส่วนใหญ่การจัดกิจกรรม
งานประเพณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เรื่องการประกวด เรื่องเครื่องเสียง มันจะมี
วิธีการใช้ของมันอยู่ จะต้องมาคุยกัน เพราะว่าถ้าเกิดท่านใช้ หมู่บ้านและคณะกรรมการ
จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินโครงการนี้ ถ้าเกิดมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
หากเกิดข้อผิดพลาด เขาจะเรียกเงินคืน ซึ่งในส่วนนี้เทศบาล ไม่ได้รับผิดชอบ จะเป็น
หมู่บ้านรับผิดชอบ แต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะทางเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นท่านนายฯ 
กระผมเอง หรือทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษาเราจะช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันครับไม่
ต้องห่วง เราจะต้องมาหารือกันเพราะในพื้นที่ตำบลดอยฮาง มีหลายชนเผ่า  ออกมาใน
ภาพรวมกิจกรรมเดียวซึ่งใช้พื้นที่เดียวกันก็ได้หรือจะแยกหมู่บ้านก็ได้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้คุย
กันเลยไม่รู้ แต่ตั้งไว้ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งท่านนายกฯเป็นห่วงเลยตั้งไว้ ซึ่งดูแผน
แล้วมันปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาแต่งบประมาณอาจจะไม่ตรง ส่วนเรื่องรายละเอียดมาคุย
กันอีกที 

นายสุเทพฯ - ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ขออนุญาตย้อนไปเรื่องของกีฬาว่า
ในส่วนของงบกีฬาถ้าจะจัดมันจะยังสามารถจัดได้อยู่ไหมหรือว่าตกเป็นเงินสะสมไป หรือ
สามารถเอางบนี้ไปลงส่วนอื่นได้ไหม 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ 
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นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนงบกีฬาที่ไม่ได้จัด เดิมทีว่าจะให้หมู่บ้านซื้อหินคลุก
บ้านละ 10,000.-บาท แต่บังเอิญว่าเราได้รับงบสนับสนุนจาก ส.ส. ส่วนงบประมาณยังมี
เหลือเท่าเดิม หากหมู่บ้านไหนได้รับความเดือดร้อน ก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ แต่ ณ 
ตอนนี้ ถนนหนทางมันยังไม่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้งบยังเหลืออยู่เหมือนเดิม ในส่วน
ที่ว่าจะจัดหรือไม่นั้นไม่ทราบว่าหมู่บ้านต้องการจะจัดเหมือนเดิมใช่หรือไม่ 

นายสุเทพฯ - คือในแต่ละหมู่บ้านมีความต้องกันไม่เหมือนกันถ้าท่านนายกฯว่าสามารถจัดได้อยู่ก็จะได้
ไปปรึกษาหมู่บ้านอีกที 

นายกเทศมนตรีฯ - ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง 

นายบุญเลิศฯ - คิดว่าเป็นสิทธิของแต่ละหมู่อยู่แล้วหากหมู่บ้านไหนมีความต้องการก็ทำเรื่องเข้ามาที่
เทศบาลเลยว่ามีความต้องการของบนี้ไปทำเรื่องนั่นเรื่องนี้  

นายสุเทพฯ - กระผมก็อยากจะฟังคำนี้จากท่านนายกฯ หากยังสามารถใช้งบนี้ได้อยู่ ก็จะได้ไปปรึกษา
ผู้นำในหมู่บ้าน 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตเพิ่มเติมคงจะเป็นอย่างที่ท่านนายกฯ และท่าน 
สท.บุญเลิศ ได้แจ้งไป ซึ่งในช่วงแรกที่ประชุมกันเราตกลงกันว่าเราจะไม่จัด ซึ่งงบส่วนนี้
หลายส่วนหลายฝ่ายก็รับทราบกัน ท่านนายกฯ ได้เรียนว่าจะนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน ใน
การพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่าง เช่น บางบ้านต้องการเรื่องนั่น เรื่องนี้  มันต้อง
เป็นแนวเดียวกัน เพราะว่างบส่วนนี้โดยเนื้อแท้มันเป็นการตั้งเพ่ือแข่งกีฬา ฉะนั้นในส่วนนี้
ต้องขอนำเรียนว่าวัตถุประสงค์นี้ ซึ่งทางกองช่างมีการประมาณการ 80,000.-บาท เคยมี
การหารือกัน ว่าตอนนี้มีความต้องการเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเส้นทาง
เป็นหลัก แต่ยังลงไม่ได้เพราะว่าฝนยังไม่ทิ้งช่วง งบประมาณในส่วนนี้ยังคงอยู่ไม่ได้ใช้ไปใน
ส่วนไหน ฉะนั้นรอเวลาว่าจุดหรือพื้นที่ เพราะส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณจากภายนอกมา
บ้างแล้ว บรรเทาได้ส่วนหนึ่ง แต่ที่เหลือที่จะทำต่อถ้าจะทำต้องทำให้จบในปีงบประมาณ 
2565 ช้าสุดต้องทำสัญญาและกันเงินไว้ การกันเงิน หรือทำสัญญา การทำสัญญาปกตทิี่
เราทำกันมา ระยะเวลาแค่ 15 วัน ฉะนั้น ใน 15 วัน จะค้างไปช่วงเดือน ตุลาคม อาจจะ
เพิ่มวัน เป็น 30 วัน หากปล่อยให้งบประมาณตก ก็จะตกเป็นเงินสะสมไป หากไม่ปล่อย
ให้ตก ก็ลงพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพราะจะต้องเป็นไปตามที่หมู่บ้านจะชี้จุด ซึ่งทางกองช่าง
ได้ระบุไปแล้ว เป็นไปตามที่หมู่บ้านชี้จุด แต่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนหรือไม่ 
อาจจะมีการทบทวนใหม่อีกครั้งก็ได้ 

พักเบรก 15 นาที 

นายสงัดฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
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นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  เรื่องกีฬา สรุปได้แล้ว ตั้งไว้ 120,000.-บาท เดี๋ยวหาก
จะดำเนินการยังไร ต้องขอให้ฝ่ายปกครองมาพิจารณามาจะดำเนินการในรูปแบบไหน 
ต้องขอขอบคุณท่ีช่วยชี้แจงในส่วนนี้ด้วย  

 - ในส่วนเรื่องของภาพรวมที่อยู่ในหน้าท้ายๆ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน ก็อยากจะฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยดูด้วย และขอฝาก
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ดูเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566 (รับหลักการ) 

 - ขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่าน ว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติสามารถสอบถาม
ได้ทุกคน เพราะเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 

 - ท้ายนี้หากกระผมพูดไปล่วงเกินใครต้องขออภัย ณ ที่นี้ ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุม
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (รับ
หลักการ) 

 -  สมาชิกในที่ประชุม   มี  ๑2  ท่าน  

-  มีมติรับหลักการ          ๑2  เสียง 

-  ไม่รับหลักการ             -     เสียง 

-  งดออกเสียง    -    เสียง 

ประธานสภาฯ - หลังจากการรับหลักการตามวาระ ๑ แล้ว จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
3 - 7 คน แต่ของสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ขอหารือต่อที่ประชุมกำหนด เป็น 3 คน 
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหากไม่มีผู้ใดคัดค้าน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการ
และมีผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด 

ที่ประชุมฯ - รับทราบ 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่
กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื ่องใดๆอันอยู ่ในกิจการของสภาท้องถิ ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที ่ของสภาท้องถิ่น ข้อ 107 
ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่ 
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น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู ้รับรอง ข้อ 115 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
กำหนดเวลานัดประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางกฤตภรณ์ ใจแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอย
ฮาง เขต ๑ ขอ  เสนอ นายจีรศักดิ์  รักชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 

นายสุเทพฯ  - กระผมนายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ      สท.เขต 2 ขอรับรอง   นายจีรศักดิ์  รักชาติ   

นายบารมฯี   - กระผมนายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล     สท.เขต 2 ขอรับรอง   นายจีรศักดิ์  รักชาติ   

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม -  ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คือ นายจีรศักดิ์  รักชาติ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายจีรศักดิ์ฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายจีรศักดิ์  รักชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง  เขต 2 ขอเสนอ นายนิวัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต ๑ 

นายสุทธิพงค์ฯ        - กระผมนายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ  สท. เขต 2  ขอรับรอง นายนิวัฒน์  คำวัง   

นางกฤตภรณ์ฯ      - ดิฉันนางกฤตภรณ์ ใจแดง      สท. เขต 1 ขอรับรอง นายนิวัฒน์  คำวัง   

ประธานสภา      - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม -  ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 คือ นายนิวัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต ๑ 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นายบุญเลิศฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ นายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
เขต 1 ขอเสนอ นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 

นายจีรศักดิ์ฯ  - กระผมนายจีรศักดิ์  รักชาติ สท. เขต ๒    ขอรับรอง นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล   

นายอินทอนฯ  - กระผมนายอินทอน  ปัญญาบุญ สท. เขต 1    ขอรับรอง นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล   

ประธานสภา      - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม -  ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือ นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล  สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 
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ประธานสภาฯ - สรุปคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน มีดังนี้ 

คนที่ 1 นายจีรศักดิ์  รักชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 

คนที่ 2 นายนิวัฒน์  คำวัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 

คนที่ 3 นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 

ประธานสภาฯ - เชิญปลัดเทศบาลชี้แจง 

นายสงัดฯ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 109  การ
นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการ
สภาท้องถิ่น  

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 

- ดังนั ้น จึงขอนัดประชุมกรรมการทั ้ง 3 ท่าน หลังจากเลิกประชุมแล้วขอนัดหมาย
คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน เพื่อประชุม เลือกประธานและเลขาฯ ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลดอยฮาง หลังจากปิดการประชุมฯ 

กรรมการแปรญัตติ        - ทราบ 

ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ ๓ ท่าน และเลขานุการสภาเทศบาล
ได้นัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อเลือกประธานและเลขาฯเรียบร้อย
แล้ว ขอให้สภาเทศบาลกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 

ที่ประชุมฯ -    มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ดังนี้ 

  - วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง  

  - วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง  

     - วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง   

  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ประสงค์ยื่นคำแปรญัตติสามารถยื่นได้ที่ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง  ตาม วัน เวลา ข้างต้น 

ที่ประชุมฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นายสุทธิพงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ทีป่รึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  
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1. ต้องขอขอบคุณกองช่าง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้แจ้งไฟกิ่งของหมู่บ้านยาง
คำนุ 2 จุด และทางกองช่างได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

2. ต้องขอขอบคุณกองช่างที่ได้มาซ่อม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งเรื่องไฟกิ่ง
บ้านหมู่ที่ 6 เสีย 2 จุด และทางกองช่างได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. ต้องขอขอบคุณกองช่างที่ได้มาซ่อม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งเรื่องไฟกิ่ง
บ้านหมู่ที่ 8 เสีย 2 จุด และทางกองช่างได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการประสานงบประมาณ
เข้ามาในตำบลดอยฮาง งบเศรษฐกิจฐานราก เป็นการทำถนนแอสฟัลท์ติก จุดเริ่มต้นบ้าน
ดอยฮางนอก ถึงดอยฮางใน เส้นทางบ้านห้วยกีด 4,148,000.-บาท และอีกตัวหนึ่ง
ประสานงบเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
- ลานกีฬาอเนกประสงค์    งบประมาณ 806,000.- บาท 
- กล้องวงจรปิด (CCTV 36ตัว) จากหมู่ 1 - 4    งบประมาณ    3,911,300.- บาท 

ในส่วนของหมู่ที่ 5 - 8 เนื่องจากติดเรื่องของพ้ืนที่ แต่ก็ไม่เป็นไรกระผมจะขับเคลื่อน
ให้มีทั่วถึงทุกบ้าน 

- งบสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ     2,025,900.- บาท 
- งบป้องกันและควบคุมไฟป่า    งบประมาณ    18,700.- บาท 

ในส่วนโครงการอื่นๆ ก็จะพยายามขับเคลื่อนต่อไป เนื่องจากเราต้องอาศัยงบนอกเหมือน
ที่ท่าน สท.บุญเลิศ ว่าตำบลดอยฮาง งบประมาณมันน้อย จึงต้องอาศัยงบประมาณจาก
ภายนอกมาพัฒนา 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมจากท่านนายกฯ เรื ่องการ
ดำเนินการจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ หัวใจหลักคือท่านนายกฯ และสมาชิกสภาฯ 
เพราะการทำงานต้องทำควบคู่กันไปในส่วนสภาฯ เป็นการสำรวจพื้นที่การช่วยกันผลักดัน
ฉะนั้นในปี 2564 ไม่ว่าท่านนายกฯ หรือสภาฯ ได้รับงบประมาณได้รับจัดสรรจากการ
ประสานขอไปยังส่วนกลางจังหวัดมีอยู่ 2 โครงการ 

- เศรษฐกิจฐานราก คือได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนนสายหลัก 2 
ล้านเจ็ด ซึ่งอยู่ จุดหมู่ที่ 5 บ้านยางคำนุ ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- ส่วนโครงการที่ 2  ไฟโซล่าเซลล์ ประมาณ 7 ล้านกว่าบาท 
รวม 2 โครงการใช้งบประมาณ 10 ล้านกว่าบาท 

ส่วนปี 2565 เศรษฐกิจฐานราก เป็นการทำถนนแอสฟัลท์ติก จุดเริ่มต้นบ้านดอยฮาง
นอก ถึงดอยฮางใน เส้นทางบ้านห้วยกีด 4,148,000.-บาท ส่วนที ่แจ้งมาได้อีก 4 
โครงการรวมแล้วเป็นงบประมาณ 6,761,900.- บาท รวม 2 โครงการ  ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่ายินดี ซึ่งผู้บริหารได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งทุกๆฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายสภาฯ รวมกันที่จะ
ตรวจสอบงบประมาณ ณ ตอนนี้ยังรออีกชุด ซึ่งได้ขอไปไม่ว่าจะเป็นระบบประปาของหมู่
ที่ 2 กับ หมู่ที่ 3 ประมาณเกือบ แปดล้านกว่าบาท ในส่วนของเรื่องไฟโซล่าเซลล์ได้ขอไป
อีก เก้าล้านเก้าแสนกว่าบาท และยังมีในส่วนของถนนในพ้ืนที่ที่ขอไปทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่รู้
ว่าจะได้เส้นไหนบ้าง ขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ที่ท่านนายกฯได้แจ้งไว้ ในส่วนกอง
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คลังต้องดูเรื่องของประกาศ เรื่องการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนของกองช่างต้องไปดูเรื่อง
ของแบบประมาณการ ราคาประมาณการ เพราะเศรษฐกิจฐานรากถ้าจำระยะไม่ผิดต้อง
ทำสัญญาภายในเดือนกันยายนถ้าไม่ทันต้องกันเงิน ส่วนปีงบประมาณ 2566 เรา
สามารถประกาศก่อนได้แล้วก็หมายเหตุว่าทำสัญญาว่ารับอนุมัติงบอีกที ฉะนั้นตอนนี้ก็
บวกกับในส่วนของงบประจำปี 2565 ที่กำลังทำสัญญาไปแค่ 2 แล้วโครงการก็มีการปรับ
เปลี่ยนแปลง แต่ทั้งหมดทั้งมวน 2565 ได้ประสานกองคลัง กับกองช่าง แล้วจะกันเงินไว้
ทั้งหมด ก็คงจะคาบเกี่ยวกับ 2566 ด้วย ฉะนั้นถึงว่าเป็นผลงานของทุกๆท่านที่มีส่วน
ช่วยกันทำให้เกิดความสำเร็จในส่วนนี ้ด้วย ในครั ้งนี ้ขอไป 5 โครงการ แต่ได้ แค่ 4 
โครงการ แต่ที่พิเศษของเราคืองบป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้ทุกที่ที ่มีป่าสงวน แต่
หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกัน ของตำบลดอยฮางอยู่ขนาดเล็ก อยู่ที ่ 49,999 ไร่ จะได้แค่ 
18,700.- บาท เป็นการซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หลายอย่างท่านทุกนายกฯพยายามผลักดันไม่
ว่าจะเป็นงบเกี่ยวกับการพัฒนาบ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ซึ่งทั้ง อบจ. ที่รออยู่ เก้าล้านห้า ซึ่ง
กระผมได้มีโอกาสเจอกับนายกอบจ. ซึ่งได้พูดเรื่องนี้อยู่ ซึ่งท่านได้ไปอภิปรายที่สำนักงบ
แล้ว ซึ่งมีโอกาสได้สูงมากถ้าไม่ติดในเรื่องของพ้ืนที่ และมีในส่วนของท่องเที่ยว  ที่ปรึกษา
ของผู้ช่วยได้คุยกันว่าจะผลักดันการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนให้ได้ ฉะนั้นงบของ อบจ.รออยู่ 9 
ล้านแปด งบของท่องเที่ยวจุดแลนด์มาร์ค ได้ เจ็ดล้าน 4 จุดเช็คอิน ได้ เจ็ดแสนกว่าบาท 
ฉะนั้นที่ทุกอย่างที่ตั้งความหวังไว้ ตำบลดอยฮางจะเป็นตำบลที่ทุกคนรู้จัก  

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากเกษตรอำเภอเมือง
เชียงรายแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบภัยพิบัติด้านพืชในตำบลดอยฮาง จะมีการเข้ามา
ตรวจสอบพื้นที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีคณะกรรมการ 
คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ 2 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรผู้รับผิดชอบ
ในพื้นที่ อาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ จะมีอยู่ 3 หมู่บ้าน 09.00 น. - 
12.00 น. บ้านผาเสริฐ  13.30 - 14.30 น. บ้านโป่งนาคำ 14.30 - 15.30 น. บ้าน
ดอยฮางนอก ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอขอปรึกษาว่าซึ่ง
ตอนนี้เทศบาลได้มีพนักงานเพิ่มขึ้นคืองานเรื่องไฟฟ้า ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเสนอรถ
กระเช้า บางทีเห็นพนักงานขึ้นเสาไฟ มันอันตราย เลยอยากเสนอซื้อรถกระเช้า 

นายสุทธิพงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทธิพงค์ วรกิจสุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ขอในเรื่อง
ของรถกระเช้าอยากจะขอให้ปรึกษากันอีกทีภายหลัง  
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- กระผมได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการกองคลังว่าเงินสะสมของเรามียอดกี่บาท ปรากฏ
ว่ามีเงินสะสมที่ใช้ได้ เจ็ดล้านกว่าบาท และอยากทราบว่าจะสามารถนำไปใช้ในส่วน
ไหนได้บาง ขอปรึกษาท่ีประชุมด้วย 

พักเที่ยง   12.00 น. – 13.00 น. 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายจีรศักดิ์  รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  

- ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ไปร่วมพัฒนาน้ำตกห้วยแก้ว
ที่ผ่านมา 

- ขอฝากเรื่องกระจกโค้ง ตรงแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้กระจกโค้งแตกหมดแล้ว
ขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไปดูด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้วย 

   - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายสุทธิพงค์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า เราสามารถใช้เงินสะสมได้หรือไม่ 
เพราะว่ามันมีความจำเป็นมากครับ ช่างออกไปซ่อมไฟ ขึ้นเสาไฟฟ้ามันอันตราย ครั้งที่
แล้วได้ขอทางการไฟฟ้าเอารถกระเช้ามาตัดกิ่งไม้ตรงฝั่งที่ไม่มีเสาไฟฟ้าได้หรือไม่ ทางการ
ไฟฟ้าตอบว่าไม่ได้ ซึ่งถนนสายหลักเราฝั่งที่ไม่มีเสาไฟฟ้า เขาไม่ตัดให้ เลยอยากเสนอรถ
กระเช้าเพ่ือที่เราจะดำเนินการตัดต้นไม้ทำเอง ขอปรึกษาท่ีประชุมด้วยครับ 

นายกฤตภรณ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เห็นด้วยกับเรื่องซื้อรถกระเช้า 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเพ่ิมเติมว่าถ้าซ้ือรถกระเช้าขอพร้อมดัมด้วย 

ประธานสภาฯ - เรื่องการจัดซื้อรถกระเช้าขอปรึกษาหารือกันในการประชุมรอบหน้า 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นางสุรัชชาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ถึง พ.ศ. 2561 หมวดที่ 8 เงินสะสม ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนแลสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กำหมายกำหนด 



๒๗ 
 

 

 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้
อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติเงินจ่ายสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพักไปทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เสถียรภาพในระยะยาวซึ่งข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีเงินสะสม ณ 
31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 29,331,192.99 ได้กันเงินต่างๆ ที่มีกฎหมายระเบียบ
กำหนดไว้แล้วสามารถใช้ได้ จำนวน 7,727,048.82 ในส่วนอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่
สามารถจะดำเนินการได ้

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายบารมฯี - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  

- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่มาใช้บิ๊กคลีนนิ่งเดย์บ้านห้วยปูพัฒนาครับในวันที่ 28 
มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

- เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวต้นงุ้นยักษ์บ้านห้วยปูพัฒนา ตอนนี้บริเวณ
ตรงจุดห้องน้ำไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งตรวจสอบดูแล้ว กลอนประตู ก๊อกน้ำ ขันน้ำ 
สายไฟ อยากขอทางเทศบาลมาร่วมกับชาวบ้านช่วยกันพัฒนาอีกสัก 1 วัน 

- ผู้ใหญ่บ้าน ฝากถามเรื่องไฟฟ้าดับบ่อยบ้าน บ้านหมู่ที่ 5 - 8 อยากจะขอฝากท่าน
นายกฯทำหนังสือถึงหาทางการไฟฟ้าเชียงราย ประชุมและหารือกันกับผู้ใหญ่บ้านว่า
จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างเกี่ยวกับไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งดับบ่อยมากเกือบทุกวัน  

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสริมเรื่องไฟฟ้า ตั้งแต่แยกจากบ้านยางคำนุ ลักษณะ
การทำงานของการไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกมาทำแต่ละครั้งเหมือนทำให้ผ่านๆไป อยากให้การ
ไฟฟ้ามาปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอฝากท่านนายกฯด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ เรื ่องขอห้องน้ำบ้านห้วยปูพัฒนา ซึ ่งตรงจุดนั ้นเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล เดี๋ยวจะช่วยกันทำความสะอาดซ่อมแซม หลังจากนั้นขอฝากให้
ช่วยกันรักษาด้วยครับ ขอฝากกองช่างช่วยลงพื้นที่สำรวจด้วย ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับบ่อยขอ
ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยทำหนังสือประสานไปยังการไฟฟ้าเชียงรายด้วย 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าบ้านจะเด้อปัจจุบันดำเนินการไปถึง
ไหนแล้วครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการลงนามให้ใช้พ้ืนที่ และพอผ่านปลัดกระทรวงจะมี
เขตป่าบางเขตป่าที่ให้อำนาจอธิบดีอนุญาตให้ใช้ได้เลย แต่ส่วนบ้านจะเด้อซึ่งอำนาจจะ
ขึ้นกับรัฐมนตรี พอปลัดกระทรวงเซนแล้วก็ส่งให้รัฐมนตรี แต่ตอนนี้เรื่องยังค้างที่รัฐมนตรี
ถ้าจะถามว่าหนังสือที่ขออนุญาตใช้ของบ้านจะเด้อก็ขึ ้นอยู่กับรัฐมนตรีคนนี้คนเดียว 
กระผมพยายามจะเข้าหาแล้วแต่ยังหาช่องทางไม่ได้ กระผมก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่
ติดที่รัฐมนตรียังไม่ลงนามให้ 

นายสุเทพฯ -   ในส่วนนี้ก็พอทราบมาเบื้องต้นแล้ว จะได้แจ้งชาวบ้านให้ทราบถึงปัญหา 

- เรื่องบ่อน้ำพุร้อนบ้านผาเสริฐจะปรับปรุงเสร็จเมื่อไรและจะเปิดให้บริการเมื่อไร 

ประธานสภาฯ  - เชิญหัวหน้าสำนักปลัด 

นายอินทรฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐซึ่งที่ผ่านมาเจอน้ำท่วมและไดร้ับ
ความเสียหายพอสมควร และประเมินดูแล้วคงจะได้ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ ใน
การฟื้นฟู ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดว่าจะเปิดให้บริการได้วันไหนครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้น
เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ทำประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ทั้งในเวปไซต์ เฟสบุ๊คเทศบาล ไลน์
กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไลน์กลุ่มสมาชิกสภาฯ ไปแล้ว ณ ตอนนี้ก็ปรับปรุงบางส่วนแล้ว 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณที่ชี้แจงให้ได้ทราบครับ และแม่ค้าฝากถาม
มามีสรรพกรมาเก็บภาษี อยากทราบว่าในส่วนของสรรพกรและเทศบาลซึ ่งปีก่อนๆ
เทศบาลมาเก็บ แต่ปีนี ้ไม่เห็นมา แต่เป็นสรรพกรมาเก็บ และสรรพกรนัดให้ไปจ่ายที่
สำนักงานสรรพกร  

นางสุรัชชาฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการจัดเก็บรายได้ปีนี้เราไม่ได้จัดเก็บเพราะว่าเกี่ยวกับ
เรื่องพ้ืนที่ ในเรื่องของสรรพกรไม่เกี่ยวกับภาษีท่ีเราเก็บ เทศบาลของเราเป็นภาษีท่ีดินและ
ก่อสร้างซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะดูว่าโฉนดเป็นหลักในการจัดเก็บ  ซึ่ง
ในพื้นที่ส่วนนั้นไม่มีโฉนดเลยไม่สามารถจัดเก็บได้แต่ในส่วนของสรรพกร จะเป็นภาษี
รายได้ ไม่ทราบว่าแม่ค้ามีข้อมูลที่ไปจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่  กองคลังไปหาข้อมูลก่อน
เพ่ือจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องภาษีที่ดินและปลูกสร้าง
เมื่อก่อนนี้เก็บหมดครับ แต่ระเบียบตัวใหม่ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งไปว่าต้องเป็น
พ้ืนที่ที่มีโฉนดเท่านั้นถึงจะจะเก็บได้ อย่างกระผมมีหอพักจะมีการคำนวนที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างจะต้องไปชำระเงินที่เทศบาลนคร และมีภาษีป้ายถ้าจดทะเบียนพาณิชย์จะมีข้อมูลที่
สรรพกรกระผมต้องไปจ่ายสรรพกรอีกที 

นายสุเทพฯ - ต้องขอบคุณที่ชี้แจงให้ทราบ ขอฝากท่านผู้อำนวยการกองคลังหาข้อมูลที่ชัดเจนให้ด้วย
เพ่ือจะได้ไปแจ้งให้แม่ค้าที่สอบถามมา 

- เรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และทุกภาคส่วน
ที่มาช่วยกันบริจาคในเรื่องของถุงยังชีพ แต่ยังมีปัญหาหลังจากน้ำท่วมถนนจะมีร่อง
ลึกทำให้รถที่สัญจรไปมา ทำให้โดนท้องรถ อยากจะขอดินแล้วบดให้มันสูงขึ้นชั่วคราว
ก่อน ขอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วย 
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